

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗

เรื่อง

๑. สศก.ชี้ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กระจุกตัวเดือนเกษตรกรรักษาคุณภาพ
๒. ตุลาคม ๕๗ ราคาสินค้าเกษตรลดลง
๓. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ราคาปรับตัวลดลง
๔. ยุทธศาสตร์ปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม
๕. โคราชชี้แจงหลักเกณฑ์เงินกู้กฟส.เพิ่มประสิทธิภาพบริหารเงินทุน
๖. ไทยชงตั้งตลาดยางอาเซียน ถกไตรภาคีต้นราคา ๘๐ บาท/กก.
๗. หนูนปลุกพืชแซมยาง
๘. ยางคุณภาพต่ำล้นสต็อกรบ. สสำรวจพบของไม่ดีมีมากครั้ง เร่ขายต่างชาติ
แทนในประเทศ
๙. หม่อมอุ้ยยันระบายข้าวไม่ง่าย ‘ปชป.-พท.’ โต้ตัวเลข
๑๐. ‘หม่อมอุ้ย’ เผยตั้งรมต.เพิ่มอีก ๒
๑๑. เฉพาะรัฐบาล ‘ยิ่งลักษณ์’ ๕.๑๘ แสนล้าน ปิดบัญชีข้าวขาดทุน ๖.๘ แสนล.
๑๒. ประมงเมืองน้ำดำพร้อมรับสถานการณ์ เตือนปชช.ให้ตื่นตัวปัญหาขาดแคลนน้ำ
๑๓. เกษตรฯนีก ‘บก.ปคบ’ บุกทลายโรงงานผลิตสารเคมีเถื่อนราชบุรี
๑๔. ดันศูนย์สินค้าเกษตรพรีเมียม
๑๕. เกาะติดปัญหาข้าว : ตุนข้าวรอขาย
๑๖. เนคเทคส่งระบบ TMIS ถึงมือเกษตรกร

หนังสือพิมพ์

- แนวหน้า
เดลินิวส์
เดลินิวส์
เดลินิวส์
สยามรัฐ
กรุงเทพธุรกิจ
ข่าวสด
มติชน

โพสต์ทูเดย์
ข่าวสด
กรุงเทพธุรกิจ
เดลินิวส์
กรุงเทพธุรกิจ
โพสต์ทูเดย์
โพสต์ทูเดย์
กรุงเทพธุรกิจ

สศก.ใช้ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กระตุ้น เตือนเกษตรกรรักษาคุณภาพ

รายงานพิเศษ

จากสถานการณ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 2557/58 (๗ กันยายน 2557) พบว่า เนื้อที่ปลูกและผลผลิตลดลงจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากเกษตรกรปรับเปลี่ยนพื้นที่ไปปลูกพืชที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า อีกทั้งด้านราคายังปรับตัวลงจากต้นทุนการเก็บเกี่ยวเดือนมิถุนายน เนื่องจากเป็นช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก และฝนตกชุกส่งผลต่อคุณภาพให้เกิดสารอะฟลาทอกซินได้ง่าย

นายเลอศักดิ์ ธีระกุลไพบุคย์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ปัจจุบันมีเนื้อที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 7.40 ล้านไร่ ผลผลิต 5.01 ล้านตัน ผลผลิตต่อไร่ 676 กิโลกรัม ลดลงจากปี 2556/57 โดยมีสาเหตุมาจากราคาปรับตัวลดลงมากจากการลดความต้องการใช้ของผู้ใช้รายใหญ่รายหนึ่งในภาคอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ทำให้ภาครัฐต้องใช้มาตรการแทรกแซงตลาดเพื่อรักษาระดับราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

หากเปรียบเทียบเนื้อที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และปริมาณผลผลิต ในช่วง 6 ปี (2552/53-2557/58) เพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ยต่อปีร้อยละ 0.72 และร้อยละ 1.50 ตามลำดับ ตามความต้องการใช้ของภาคอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ภายในประเทศ ขณะที่ต้นทุนการผลิตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ยต่อปีร้อยละ 5.84 โดยเฉพาะค่าเช่าที่ดิน และค่าดูแลรักษา ที่มีแนวโน้มสูงขึ้นในอัตราเฉลี่ยต่อปีร้อยละ 13.91 และร้อยละ 13.68 ตามลำดับ

ซึ่งแนวโน้มความต้องการใช้ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามการขยายตัวของภาคปศุสัตว์ โดยในช่วงปี 2552/53-2557/58 ความต้องการใช้เพิ่มขึ้นอัตราเฉลี่ยต่อปีร้อยละ 3.55 ในขณะที่ผลผลิตเพิ่มขึ้นอัตราเฉลี่ยต่อปี ร้อยละ 1.50 ทั้งนี้ ความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ใน



เลอศักดิ์ ธีระกุลไพบุคย์

ภาคอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ปี 2557 คาดว่ามี 5.00 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 4.72 ล้านตันในปี 2556 ร้อยละ 5.93

สำหรับราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 2557/58 ที่ออก

สู่ตลาดตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2557 เป็นดันท่าปรับตัวลดลงจากกิโลกรัมละ 7.54 บาทในเดือนมิถุนายน เหลือกิโลกรัมละ 7.35 บาทในเดือนพฤศจิกายน คิดเป็นร้อยละ 2.52 เนื่องจากเป็นช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก ประกอบกับมีฝนตกชุกและต่อเนื่องทำให้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เกิดปัญหาด้านคุณภาพ (ความชื้นสูง) มีโอกาสเกิดอะฟลาทอกซินได้ง่าย ผู้ใช้ในภาคอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไม่ยอมรับซื้อเก็บสต็อกไว้ ทำให้ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เกษตรกรเก็บเกี่ยวมากในช่วงเดือนสิงหาคม - ธันวาคมมีราคาอ่อนตัวลงแต่ยังคงอยู่ในระดับที่สูงกว่าต้นทุนการผลิต จึงขอให้เกษตรกรระมัดระวังเรื่องคุณภาพและการใช้เครื่องจักรเก็บเกี่ยว เพราะหากเมล็ดมีความชื้นสูงจะทำให้แตกหักง่ายและโอกาสเกิดอะฟลาทอกซินง่ายยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยในช่วงปี 2552-2557 มีแนวโน้มสูงขึ้นในอัตราเฉลี่ยต่อปี ร้อยละ 4 โดยเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 5.38 บาท ในปี 2552 เป็นกิโลกรัมละ 7.08 บาทในปี 2557 (มกราคม - พฤศจิกายน)

ด้านการนำเข้าและส่งออกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของไทย โดยเฉลี่ยปีละประมาณ 0.20-0.30 ล้านตัน ซึ่งเป็นบริหารสต็อกภายในประเทศเพื่อมิให้กระทบกับราคาภายในประเทศ สำหรับปีที่มีการส่งออกในปริมาณมาก เช่น การส่งออกปี 2552 ปริมาณ 0.842 ล้านตัน เป็นผลจากการระบายผลผลิตที่รับจำหน่ายของรัฐบาลในปีการผลิต 2551/52 และการส่งออกในปี 2557 ปริมาณ 0.561 ล้านตัน เป็นผลจากการใช้มาตรการผลักดันการส่งออกตามมาตรการแทรกแซงตลาดของรัฐบาล เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ปัญหาสำคัญของการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ คือ ผลผลิตประมาณร้อยละ 85 ของผลผลิตทั้งหมด ออกสู่ตลาดกระจุกตัวในช่วงเดือนสิงหาคม-ธันวาคม และเนื้อที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กว่าร้อยละ 30 ปลูกในพื้นที่ไม่เหมาะสมและพื้นที่เขตป่าไม้ ซึ่งผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กว่าร้อยละ 90 ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว์ภายในประเทศ

ตุลาคม 57 ราคาสินค้าเกษตรลดลง

นายเลอศักดิ์ ธีวระกุลไพฑูริย์

เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึง ภาพรวมราคาสินค้าเกษตร ซึ่งวัดจากดัชนีราคาสินค้าเกษตร ประจำเดือน ตุลาคม 2557 เมื่อเทียบกับเดือนตุลาคมปีที่แล้ว (ปี 2556) ว่าภาพรวมลดลง ร้อยละ 8.02

สินค้าเกษตรที่มีราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% ขางพารา กุ้งขาวแวนนาไม ไก่เนื้อ และไข่ไก่ โดยข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% ราคาตกลงเนื่องจากไม่มีมาตรการแทรกแซงด้านราคา ทำให้ราคาเป็นไปตามกลไกตลาดที่แท้จริง ขางพารา ราคาตกลงเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกยังชะลอตัว กุ้งขาวแวนนาไม ราคาตกลงเนื่องจากคุณภาพยังไม่ได้มาตรฐาน รวมทั้งความต้องการตลาดลดลง ไก่เนื้อและไข่ไก่ ราคาตกลงเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมากกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

สำหรับสินค้าที่มีราคาปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปาล์ม น้ำมัน และสุกร โดยมันสำปะหลัง ราคาสูงขึ้นเนื่องจากตลาดยังมีความต้องการทั้งเพื่อการผลิตอาหารสัตว์และเป็นพลังงานทดแทน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และปาล์มน้ำมัน ราคาสูงขึ้นเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และสุกร ราคาสูงขึ้นเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง.

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ราคาปรับตัวลดลง

นายเอกศักดิ์ วัชรกุลไพบูรณ์ เลขา
ธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)
เปิดเผยถึงสถานการณ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดู
ผลิตปี 2557/58 ว่า ผลผลิตที่ออกสู่ตลาด
ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2557 เป็นต้นมา ปรับตัว
ลดลงจากปีก่อนละ 7.64 บาทเหลือ 7.35
บาทในเดือนพฤศจิกายน คิดเป็นร้อยละ
2.52 เนื่องจากเป็นช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาด
มาก ประกอบกับมีฝนตกชุกและต่อเนื่อง
ทำให้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เกิดปัญหาด้าน
คุณภาพ (ความชื้นสูง) มีโอกาสเกิดอะฟลา
ทอกซินได้บ้าง ผู้ใช้ในภาคอุตสาหกรรมอาหาร
สัตว์ไม่นิยมซื้อเก็บสต็อกไว้ ทำให้ราคา
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เกษตรกรเก็บเกี่ยวมากใน
ช่วงเดือนสิงหาคม-ธันวาคม มีราคาอ่อนตัว
ลงแต่ยังคงอยู่ในระดับที่สูงกว่าต้นทุนการผลิต
อย่างไรก็ตาม ปัญหาสำคัญของการ
ผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ คือ ผลผลิตประมาณ
ร้อยละ 85 ของผลผลิตทั้งหมด ออกสู่ตลาด
กระจุกตัวในช่วงเดือนสิงหาคม-ธันวาคม
และเนื้อที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กว่าร้อยละ
50 ปลูกในพื้นที่ไม่เหมาะสมและเป็นพื้นที่
เขตป่าไม้ที่มักมีปัญหาเรื่องความชื้นสูง ซึ่ง
ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กว่าร้อยละ 90 จะ
ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว์ภายใน
ประเทศ.

ยุทธศาสตร์ปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม

รายงานข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานจัดทำยุทธศาสตร์ปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มว่า ขณะนี้ร่างยุทธศาสตร์ฉบับสุดท้าย ได้ผลสรุปแล้ว

โดยที่ประชุมได้พิจารณาร่างยุทธศาสตร์ปาล์มน้ำมันฯ โดยมีกรกำหนดวิสัยทัศน์ จุดยุทธศาสตร์ปาล์มน้ำมันให้มีความยั่งยืน เพื่อความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงานที่สะอาด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

มีเป้าหมายเพิ่มผลผลิตเพื่อสนองความต้องการภายในประเทศ ภูมิภาคบริโกศพลังงานทดแทน และการส่งออก ซึ่งในส่วนของมาตรการและแนวทางการดำเนินงาน 4 ระยะ ประกอบด้วย ระยะเร่งด่วน มุ่งเน้นการบริหารจัดการสต็อกเพื่อรักษาระดับราคา ระยะสั้น (1-3 ปี) การเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพเพื่อสนองความต้องการพลังงานทดแทน และการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ด้านข้อมูลสารสนเทศ การจัดการลามาไกลตลาด และ พ.ร.บ.ปาล์มน้ำมัน ระยะปานกลาง(3-6 ปี) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม และจัดทำระบบโลจิสติกส์ รวมถึงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่ม และระยะยาว (6-12 ปี):

โคราชชี้แจงหลักเกณฑ์เงินกู้ กพส. เพิ่มประสิทธิภาพบริหารเงินทุน

๑๕ นครราชสีมา : นายอมรศักดิ์ พันธุรักษ์ย์ สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามแนวทางการดำเนินงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) โดยมีกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ร่วมประชุม ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา

นายอมรศักดิ์ กล่าวว่า เงินกู้ กพส. เป็นเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ ให้สหกรณ์ต่างๆ กู้ยืมไปดำเนินธุรกิจให้บริการแก่สมาชิกตามวัตถุประสงค์ต่างๆ ได้แก่ เป็นทุนในการให้สมาชิกกู้ เป็นทุนในการรวบรวมผลผลิต จัดหาสินค้ามาจำหน่าย จนถึงการลงทุนในทรัพย์สินซึ่งที่ผ่านมาสหกรณ์ที่กู้ยืมเงิน กพส. มีเงินทุนหมุนเวียนสามารถให้บริการสมาชิกได้อย่างทั่วถึง ช่วยลดต้นทุนการผลิตให้กับสมาชิกได้ รวมทั้งเงินกู้ กพส. ยังสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ในกรณีเร่งด่วน ให้กับสหกรณ์ได้

เช่น โครงการสนับสนุน เงินกู้แก่สมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาล

ด้าน นางประทีป สีสา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ กล่าวว่า ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จังหวัดนครราชสีมา ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก กพส. เพื่อให้สหกรณ์กู้ไปหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจและการลงทุนในทรัพย์สินจำนวน 131 ล้านบาท เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพจึงจัดประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการเงิน กพส. เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกระบวนการจัดทำคำขอกู้ และรับทราบแนวทางการบริหารเงินกู้ กพส. รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารงานสหกรณ์ และเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันระหว่างสหกรณ์และข้าราชการ เพื่อนำมาปรับปรุงหรือร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ไทยชงตั้งตลาดยางอาเซียน ถกไตรภาคีดันราคา 80 บาท/กก.

วันที่ 20 พ.ย.2557 ที่ประเทศมาเลเซีย จะมีการประชุมรัฐมนตรีไตรภาคี ยางพารา โดยนายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ เป็นตัวแทนเข้าร่วม ประชุมกับรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรของ ประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย ซึ่งเป็น ประเทศผู้ผลิตยางพารามากกว่า 70% ของผลผลิตทั่วโลก เพื่อร่วมกันหาทางออก กรณีราคายางตกต่ำ

นายเยี่ยม ถาวโรฤทธิ์ ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทร่วมทุนยางพารา ระหว่างประเทศ จำกัด (IRCO) ในฐานะ เป็นหน่วยงานของรัฐบาลไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย กล่าวว่า การประชุมไตรภาคี ผู้ผลิตยางโลกกว่า 70 % นั้น เพื่อหาทางออก ร่วมกันให้ราคายางพาราของประเทศผู้ผลิต

มีราคาปรับตัวสูงขึ้น รวมทั้งที่ประชุมจะทำ หนังสือเชิญไปยังประเทศ กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม ซึ่งเป็นผู้ผลิตกลุ่มใหม่ ปัจจุบัน ผลผลิตเริ่มออกสู่ตลาดแล้ว

ทั้งนี้เจ้าหน้าที่อาวุโส จะมีการรวบรวม ข้อเสนอของประเทศผู้ผลิตยางที่ได้รับ ผลกระทบจากราคาตกต่ำในช่วงหลายปี ในวันที่ 17-18 พ.ย.2557 เพื่อนำข้อเสนอ ของแต่ละประเทศ มาหาข้อสรุปร่วมกัน และเมื่อได้ข้อสรุปของทั้ง 3 ประเทศ ที่จะเป็นมาตรการช่วยเหลือเบื้องต้น ต่อชาวสวนยาง และประเทศผู้ผลิตยาง หลังจากนั้นจะนำเสนอที่ประชุมไตรภาคี ยางพาราระดับรัฐมนตรีในวันที่ 20 พ.ย. เพื่อประกาศเป็นมติของประเทศผู้ผลิตยาง รายใหญ่ของโลกสร้างเสถียรภาพให้กับ ราคายางพาราให้ระยะยาว

สำหรับท่าทีของไทย จะเสนอให้พิจารณา คือ 1.การจัดคนฝึกเกจลินเรือเพื่อให้บริการ บริหารจัดการสต็อกยางพารา (Buffer Stock Menetment) เพื่อให้เพียงพอ ซื้อและขายในเวลาเหมาะสม โดยการบริหาร จัดการสต็อกยางพารา เป็นหน้าที่ของเอกชน หรือผู้ส่งออกแต่รัฐบาลจะเป็นผู้สนับสนุน เงินอุดหนุนบ้างเพื่อเก็บสต็อกยางพาราไว้ขาย ในเวลาที่ยางพาราออกหรือกรีดน้อย 2.การ ร่วมกันจัดตั้งตลาดยางพาราภูมิภาคอาเซียน โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศไทย โดยรูปแบบจะเป็นการซื้อขายจริงและส่งมอบ ยางพารา ซึ่งรูปแบบของตลาดกลางยางพารา ภูมิภาคต้องร่วมกันว่ารูปแบบของตลาดจะ เป็นอย่างไร เพื่อให้กลไกสามารถขับเคลื่อน ราคายางพาราให้เดินหน้าได้

อย่างไรก็ตามข้อเสนอที่จะพุ่งราคา ยางให้ปรับตัวลงยังมีหลายข้อ แต่ต้องนำเข้า ทาหรือในการประชุมระดับปลัดกระทรวงก่อน จึงจะสามารถเปิดเผยได้ แต่เชื่อว่าการประชุม ครั้งนี้ต้องมีข้อสรุปร่วมกัน เพราะที่ผ่านม ราคายางพาราของผู้ผลิตรายใหญ่ของโลก ที่ราคาขายขึ้นไปแตะที่ 200 บาท/กก.

หนุนปลูกพืชแซมยาง

นายชาลีล ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า มอบให้สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สทย.) จัดทำโครงการส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ประโยชน์จากพื้นที่สวนยางเพื่อเพิ่มรายได้ ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของชาวสวนยาง

สทย. มีแนวทางและกิจกรรมในโครงการเพื่อสร้างประโยชน์จากพื้นที่ปลูกยางพาราปีละ 160,000 ไร่ โดยสทย.จะมีเงินสงเคราะห์เป็นเงินกู้ยืมละ 5 หมื่นบาท อัตราดอกเบี้ย 2% ค่อยๆ สำหรับชาวสวนที่มีการปลูกยางไปแล้ว คาดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพื้นที่ว่างเปล่าในสวนยาง รวมประมาณ 1.12 ล้านไร่

แบ่งเกษตรกรออกเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย 1.เกษตรกรผู้โค่นยางแล้วปลูกยางใหม่ จะส่งเสริมและแนะนำให้ปลูกพืชคลุม 2.เกษตรกรที่ปลูกยางไปแล้ว และต้นยางมีอายุไม่เกิน 3 ปี จะส่งเสริมและสนับสนุนให้ปลูกพืชแซมในสวนยาง ได้แก่ สับปะรด ถั่วฝักยาว และ 3.เกษตรกรที่ปลูกยาง และต้นยางมีอายุมากกว่า 3 ปีขึ้นไป จะส่งเสริมให้ปลูกพืชที่ต้องการแสงน้อย

ยางคุณภาพต่ำล้นสต็อก

- สำรวจพบของไม่ดีมีมากกว่าครึ่ง
- เร่ขายต่างชาติแทนในประเทศ

'สรรเสริญ'เผยผลตรวจสอบคุณภาพยางสต็อกรัฐบาล พบคุณภาพดีแค่ 33.95% ในขณะที่ยางชั้นไม่ดี คุณภาพต่ำ 62.82% กลับล้าขายผู้ประกอบการต่างประเทศ แทนในประเทศอย่างเดียว ยัน'ประวิตร'ยังไม่เร่ขายยางในต่างประเทศ

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบผลการตรวจสอบคุณภาพยางในสต็อกรัฐบาล จำนวน 2.08 แสนตัน ทั้งยางแผ่นรมควันชั้น 1-5 (อัดก้อน) และยางแท่ง โดยส่วนของยางแผ่นนั้นพบว่ามียางคุณภาพดี ร้อยละ 33.95 คิดเป็น 55,764.23 ตัน ยางเสียรูปทรง ซึ่งแม้มีรูปที่บิดเบี้ยวไปจากรูปทรงปกติ ก็สามารถนำไปผลิตผลิตภัณฑ์ยางได้โดยไม่มีปัญหาการผลิต ร้อยละ 3.23 คิดเป็น 5,305.40 ตัน และยางที่จัดชั้นไม่ได้ คือ ยางที่เอาไปใช้ได้แต่คุณภาพต่ำ ร้อยละ 62.82 คิดเป็น 103,184 ตัน ส่วนยางแท่งนั้นมียางคุณภาพดี ร้อยละ 98.06 คิดเป็น 28,457 ตัน ยางเสียหยาบรับไม่ได้ ร้อยละ 1.73 คิดเป็น 503 ตัน และยางเสียหยาบรับไม่ได้ ร้อยละ 0.20 คิดเป็น 59 ตัน

สำหรับการบริหารจัดการโครงการมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายางด้วยการซื้อขายเข้ามาในสต็อกและขายออกเมื่อราคาสูงเพื่อชดเชยราคาขายในตลาด และการระบายสต็อกยางของโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางนั้น จะยึดหลักการขายยางที่ค้างในสต็อกรัฐบาลก่อนแล้วจึงจะดำเนินการซื้อขายจากโครงการมูลภัณฑ์กันชนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการระบายยาง

"ในที่ประชุมยังเห็นชอบให้ระบายสต็อกยางในช่องทางที่ดีที่สุดและเป็นประโยชน์ที่สุดเพื่อให้สามารถระบายยางได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งหมายความว่าการขายยางในสต็อกนั้นจะไม่เน้นขายให้ผู้ประกอบการภายในประเทศเท่านั้นตามข้อกำหนดเดิมที่ตั้งไว้ แต่จะขายให้กับผู้ประกอบการต่างประเทศด้วย อย่างไรก็ตามการเดินทางไปต่างประเทศของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ก็พูดคุยเรื่องการซื้อขายยางเช่นกัน" พล.ต.สรรเสริญกล่าว และว่า นอกจากนี้ยังเห็นชอบการจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการปฏิบัติการซื้อขาย และบริหารจัดการโครงการมูลภัณฑ์กันชนและการระบายสต็อกยางของโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง

ด้านนายฤทธิ อุตยาณี ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) กล่าวว่า ขณะนี้ สบน. กำลังเร่งจัดทำแนวทางการบริหารหนี้ที่เกิดขึ้นจากการจำนำข้าว โดยเป็นหนี้ที่ สบน. ให้อยู่ที่ 4.6 แสนล้านบาท และหนี้ที่เป็นของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) วงเงิน 2 หมื่นล้านบาท โดยก่อนหน้านี้ ม.ร.ว.ปรีดิยาทร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี ต้องการให้ยึดหนี้ออกไปเป็นหนี้ระยะยาว ดังนั้น สบน. กำลังพิจารณาว่าจะต้องออกพันธบัตรมากแค่ไหนดังกล่าว อย่างไรก็ตามปัจจุบันส่วนใหญ่จะเป็นการกู้เงินกับธนาคารในระยะสั้น 2-3 ปี โดยมีต้นทุนการกู้เงินอยู่เฉลี่ย 3% ซึ่งมีการจ่ายดอกเบี้ยสำหรับเงินกู้จำนำข้าวไปแล้วกว่า 2.5 หมื่นล้านบาท โดยการจัดทำแผนบริหารหนี้ครัวจะต้องนำแผนการระบายข้าวของกระทรวงพาณิชย์มาพิจารณาด้วย

หม่อมอุ๋ยขยับระบายข้าวไม่บ่าย 'ปชป.-พท.' โต้โต้^{A2}ตัวเลข

ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ เปิดเผยถึงตัวเลขขาดทุน 6.82 แสนล้านบาท จากโครงการรับจำนำข้าวหลังการปิดบัญชีของอนุกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าวว่า จะต้องดูรายงานการปิดบัญชีของกระทรวงการคลังว่า มีความครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ ก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะดำเนินการอย่างไร ส่วนการออกพันธบัตรเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะใช้แก้ปัญหาขณะนี้

นอกจากนี้ การเปิดเผยข้อมูลเรื่องจำนวนข้าวในสต็อกไม่ได้กดดันราคาข้าวในตลาดให้ลดลง เนื่องจากปริมาณข้าวในสต็อกจากโครงการรับจำนำข้าวเป็นตัวกดดันราคาข้าวมานานถึง 3 ปีแล้ว

อย่างไรก็ตาม ปริมาณข้าวในสต็อกที่มีจำนวนมาก ต้องใช้เวลานานในการระบาย เพราะในอดีตโครงการรับจำนำข้าวปี 2547/2548 มีปริมาณข้าว 11 ล้านตัน ข้าวเปลือก หรือ 7 ล้านตันข้าวสาร แต่รัฐบาลขณะนั้นระบายออกได้เพียง 2 ล้านตันเศษ และเมื่อถึงปี 2549 รัฐบาล พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ตรวจสอบพบข้าวจากโครงการรับจำนำก่อนหน้าเหลือ 4 ล้านตันเศษ และต้องใช้เวลานานถึง 3 ปี จึงระบายข้าวได้หมด

“ยอมรับว่าการระบายข้าวไม่ใช่เรื่องง่าย และรู้สึกเห็นใจกระทรวงพาณิชย์ เพราะหากระบายข้าวออกมาเร็วเกินราคาก็ตก หากไม่ระบายข้าวราคาก็ตกอีก เพราะปริมาณข้าวในสต็อกกดดัน”

ม.ร.ว.ปรีดิยาธร กล่าว

จินตนา ชัยยวรรณการ ประธานคณะกรรมการองค์การคลังสินค้า (บอริต อคส.) กล่าวว่า มีข้าวสารในสต็อกรัฐบาลอยู่ในความรับผิดชอบของ อคส. 14-15 ล้านตัน จากทั้งหมด 18 ล้านตัน ทำให้ อคส. มีค่าใช้จ่ายในการดูแลสต็อกข้าวเดือนละ 452 ล้านบาท หรือเกือบ 6,000 ล้านบาท/ปี ดังนั้นเพื่อลดความเสียหายในโครงการ รัฐบาลควรระบายข้าวใน



ม.ร.ว.ปรีดิยธร ินทกุล

สต็อกออกไปโดยเร็ว

นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม อดีต สส พิษณุโลก พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงตัวเลขความเสียหายที่อนุกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าวระบุไว้ 5.19 แสนล้านบาท ในโครงการรับจำนำข้าวยุครัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ว่า เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ แต่มีข้อสังเกตว่าความเสียหายน่าจะมากกว่านี้ เพราะรอบนี้เป็นการปิดบัญชีจนถึงวันที่ 22 พ.ค. 2557 เท่านั้น เวลาที่ผ่านมา 5 เดือนกว่า ตัวเลขการขาดทุนน่าจะเพิ่มมากขึ้นอีก

นพ.วรงค์ ยังระบุว่า ความเสียหายครั้งนี้เป็นการคำนวณจากข้าวที่มีคุณภาพสมบูรณ์ แต่สภาพข้าวในปัจจุบันมีความเสียหายสูงถึง 80% ย่อมทำให้ความเสียหายมากกว่านี้ รวมทั้งการปิดบัญชีข้าวยังคำนวณจากฐานปริมาณ 19.2 ล้านตัน แต่หากยึดตามข้อมูลจาก ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รมต.ประจำสำนักนายกฯ ที่

ส่งทีมตรวจสอบลงพื้นที่พบว่าข้าวไม่ถึง 18 ล้านตัน และมีส่วนต่างมากกว่า 1 ล้านตัน รวมทั้งหากมีการนำตัวเลขความเสียหายจากเงินที่รัฐบาลชุดที่แล้วเป็นหนี้ชารวมอีก 9.3 หมื่นล้านบาท และรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ต้องมาใช้หนี้เกษตรกรหลังจากวันที่ 22 พ.ค. จะยิ่งทำให้ความเสียหายเพิ่มขึ้น

วิม รุ่งวัฒนจินดา อดีตเลขาธิการ นิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล อดีต รมว.พาณิชย์ ยอมรับว่า ตัวเลขขาดทุนโครงการรับจำนำข้าวในยุครัฐบาลยิ่งลักษณ์ 5.1 แสนล้านบาท ถือว่าเป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงความเป็นจริง แต่เป็นการคำนวณข้าวที่อยู่ในสต็อกอีก 18 ล้านตัน ที่ยังไม่ได้ระบาย ถ้ารัฐบาลขายข้าวในสต็อกออกไปจะสามารถหักกลบหนี้ตัวเลขที่ขาดทุนได้

ด้าน นิวัฒน์ธำรง จากพรรคเพื่อไทย ปฏิเสธที่จะแสดงความเห็น โดยระบุว่า “ขณะนี้ยังไม่สะดวกที่จะให้ข้อมูล เนื่องจากติดภารกิจอยู่ต่างจังหวัด” ■

หม่อมกุ้ยเผยทิ้งกรมต.เพิ่มอีก ๒

10 เมื่อวันที่ 13 พ.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรีเกษียณอายุราชการ กล่าวถึงกระแสข่าวขัดแย้งในทีมเศรษฐกิจว่า ยืนยันว่าไม่มีความขัดแย้ง ทั้งนี้ได้เสนอแต่งตั้งรัฐมนตรีเพิ่ม 2 คน คือ นายอำนาจ ปะติเส เป็นรมช.เกษตรและสหกรณ์ เพื่อช่วยเรื่องสินค้าเกษตรคอกค้า และนายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ เป็นรมช.คลัง ซึ่งนายอำพน กิตติอำพน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี นำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมแล้ว

ม.ร.ว.ปรีดิยาธรกล่าวว่า ส่วนการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาทนั้น สาเหตุที่ล่าช้าจากเดิมจะจ่ายเงินในเดือนค.ค. เดือนเป็นเดือนพ.ย.-ธ.ค. เนื่องจากต้องตรวจสอบอย่างรอบคอบเพื่อให้เงินถึงมือชาวนาจริง ไม่ใช่เจ้าของที่นา ขณะนี้ผ่านการตรวจสอบในระดับตำบล 1.1 ล้านครัวเรือน จากที่ขึ้นทะเบียน 3.5 ล้านครัวเรือน ทำให้มีเงินออกมาช่วงปีใหม่นับรวมถึงมีเงินซ่อมสร้างของทุกกระทรวง จะมีการใช้จ่ายภายในเดือน ธ.ค. เช่นกัน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปีใหม่นี้ให้ประชาชนมีเงินจับจ่ายใช้สอย.

ฯ เฉพาะรัฐบาล 'ยิ่งลักษณ์' 5.18 แสนล้านบาท

ปิดบัญชีข้าวขาดทุน 6.8 แสนล.

15 โครงการใน 5 รัฐบาล
ใช้เงิน 1.1 ล้านล้านบาท
ข้าว 85 ล้านตัน
เหลือสต็อก 19.2 ล้านตัน

ปลัดคลังเผยผลปิดบัญชีโครงการ
จำนำข้าว 15 โครงการใน 5 รัฐบาลขาดทุน 6.8
แสนล้านบาท จากต้นทุน 1.1 ล้านล้านบาท
เผยจำนำข้าวในรัฐบาล ยิ่งลักษณ์ มากสุด
5.18 แสนล้านบาท รัฐบาล "ไม่รัดกุม"
ขณะการดำเนินงานไม่ได้ขี้อยู่ดี "ปปช.-
กัยการ" ตกน้ดหน้า 14 ต.ค.

กระทรวงการคลังสรุปผลการปิด
บัญชีโครงการรับจำนำข้าวและการอุดหนุน
ราคาข้าวเปลือกใน 5 รัฐบาล มีผลขาดทุน
ประมาณ 6.8 แสนล้านบาท โดยเกิดขึ้นใน
สมัยนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายก
รัฐมนตรี มากที่สุดถึง 5.18 แสนล้านบาท
ตัวเลขการปิดบัญชีดังกล่าวถือเป็น
ตัวเลขเบื้องต้น โดยต้องรอผลการตรวจ
สอบจนถึงสิ้นเดือนก.ย. 2557 ซึ่งผลการ
ขาดทุนอาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง ขึ้นกับ

ราคาขายข้าวในสต็อกรัฐบาลและหักค่าเสื่อม
ตามหลักการทางบัญชี

ปัญหาการปิดบัญชีถือว่าเป็นประเด็น
ยืดเยื้อยาวนานข้ามรัฐบาลเนื่องจากข้อมูลของ
กระทรวงการคลังในฐานะหน่วยงานปิดบัญชี
กับกระทรวงพาณิชย์ในฐานะหน่วยงานปฏิบัติ
ไม่ตรงกันในหลายประเด็น ซึ่งการปิดบัญชีใน

ครั้งนี้ กระทรวงการคลังเผชิญกับแรงกดดัน
จากรัฐบาลอย่างมาก เพราะดำเนินการเป็นไป
อย่างล่าช้า

ทั้งนี้ รัฐบาลต้องการให้สรุปภาระหนี้
ทั้งหมด เพื่อให้ไม่สร้างภาระกับงบประมาณ
โดยการออกพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งขณะนี้อยู่
ระหว่างการศึกษารายละเอียด

นายรังสรรค์ ศวีรศาสตร์ ปลัดกระทรวง
การคลัง ในฐานะประธานอนุกรรมการปิด
บัญชีโครงการจำนำข้าวของรัฐบาล กล่าวว่า
คณะอนุกรรมการฯ ได้ดำเนินการปิดบัญชี
โครงการจำนำข้าว นับตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ
ในปี 2547 จนถึงวันที่ 22 พ.ค.2557 จำนวน
15 โครงการ ผลปรากฏว่า มีผลขาดทุน

จำนวนประมาณ 6.8 แสนล้านบาท จาก
ต้นทุนโครงการที่รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดจำนวน
ประมาณ 1.1 ล้านล้านบาท

"ผลการปิดบัญชีครั้งนี้ จะได้รับรายงานต่อ
คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการ (นบช.)
ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน"

นางรังสรรค์ กล่าวว่าจะจำนวน 15 โครงการ
รับจำนำข้าว นั้น เป็นการดำเนินโครงการ
โดยรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีต
นายกรัฐมนตรี ระยะเวลา 3 ปี จำนวน 4 โครงการ
คิดเป็นผลขาดทุนโครงการจำนวน 5.18
แสนล้านบาท ส่วนที่เหลือ 11 โครงการ
ดำเนินการตั้งแกรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
อดีตนายกรัฐมนตรี มีผลขาดทุนจำนวน
ประมาณ 1.64 แสนล้านบาท

"ผลขาดทุนโครงการ ถือเป็นผลขาดทุน
ทางบัญชี เนื่องจาก ยังมีสต็อกข้าวของ
โครงการที่ยังเหลืออยู่จำนวน 19.2 ล้านตัน
ข้าวสาร จากจำนวนข้าวที่รับจำนำมาทั้งหมด
ประมาณ 85 ล้านตันข้าวเปลือก"

นางรังสรรค์ กล่าวว่าการปิดบัญชีจะมีอีก
ครั้งตามข้อมูลทางบัญชี ณ สิ้นเดือนก.ย.2557
ซึ่งจะนำข้อมูลการสำรวจสต็อกข้าวใน
ชุดของม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำ

▶ อ่านต่อหน้า > 4

: **ปิดบัญชี**

สำนักนายกรัฐมนตรีร่วมพิจารณาด้วย
สต็อกข้าว 19.2 ล้านตัน 2.2 แสนล้านบาท

"หลังจากปิดบัญชีตามเอกสารที่มีอยู่แล้ว เราก็ต้องไปดูจำนวนการตรวจสต็อกข้าวที่แท้จริงในชุดของ ม.ส.ป.นิตดา อีกครั้งว่า มีสต็อกเหลือจริงเท่าไร และ เชื่อมสภาพไปมากน้อยแค่ไหน จากนั้น ก็จะนำมาคำนวณผลทางบัญชี หากเชื่อมสภาพมากกว่าที่เราคำนวณ สต็อกข้าวที่หายไป รวมถึง ราคาที่ระบายข้าวออกไปหากขายต่ำกว่าราคาที่เราใช้คำนวณสต็อก ผลขาดทุนก็จะมากกว่านี้" นายรังสรรค์ กล่าว ทั้งนี้ จำนวนสต็อกข้าว 19.2 ล้านตันข้าวสารที่เหลืออยู่ในปัจจุบัน ทางคณะกรรมการฯ ได้ใช้ราคาขาย ณ วันที่ 22 พ.ค. 2557 โดยราคาอยู่ที่ 1.17 หมื่นบาทต่อตันข้าวสาร โดยมีมูลค่าทางบัญชีรวมประมาณ 2.2 แสนล้านบาท

ก่อนหน้านี้ มีการระบุว่าจำนวนสต็อกข้าวเหลืออยู่เพียง 18.6 ล้านตัน ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ ได้ชี้แจงว่า เป็นเพราะยังไม่ได้รับรายงานข้อมูลของข้าวที่ส่งไปสีข้าวจากโรงสีข้าว

ยันใช้หลักทางวิชาบัญชีบันทึก

สำหรับหลักการคำนวณผลการดำเนินโครงการนั้น นายรังสรรค์ กล่าวว่าคณะกรรมการฯ ได้ใช้หลักการตามวิชาชีพการบัญชีทั้งหมด โดยนำสินค้าคงเหลือมาหักออกจากสินค้าต้นงวดทั้งหมด และ นำมาคำนวณต้นทุนค่าใช้จ่ายกับรายได้ที่ได้จากการจำหน่ายสินค้า โดยสินค้าคงเหลือนั้น ได้มีการหักค่าเสื่อมราคาในแต่ละปี

ในปีแรกจะหักค่าเสื่อมในอัตรา 10% ปีที่ 2 จำนวน 20% ปีที่ 3 จำนวน 30% และ ปีที่ 4 จำนวน 40% ส่วนระยะเวลาที่เหลือของสต็อกข้าว นั้น เราจะหักค่าเสื่อมในอัตราสูงสุดที่ 40%

ทั้งนี้ อัตราค่าเสื่อมราคาสินค้าข้าว

ในสต็อกที่เหลือทั้งหมดมีอยู่จำนวน 3.3 หมื่นล้านบาทจากต้นทุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด **รับโครงการมีปัญหา 'ไม่รัดกุม'**

นายรังสรรค์ กล่าวด้วยว่า ผลขาดทุนโครงการดังกล่าว นั้น ไม่ได้ถือว่า ผิดความคาดหมายของคณะกรรมการฯ โดยผลขาดทุนที่เกิดขึ้นจำนวนมากนี้ ต้องยอมรับว่าการดำเนินโครงการนั้น มีปัญหาในทางปฏิบัติที่ไม่รัดกุม ซึ่งทำให้เกิดช่องทางการรั่วไหลหรือไม่โปร่งใสได้

สำหรับผลขาดทุนโครงการที่เกิดขึ้นนั้น จะต้องมีการบริหารชำระบัญชี โดยจะดำเนินการผ่านระบบงบประมาณในแต่ละปี แต่เนื่องจากผลขาดทุนเกิดขึ้นจำนวนมาก การกระทบต่อการบริหารงบประมาณในแต่ละปี ดังนั้น รัฐบาลจึงหันมาใช้วิธีการออกพันธบัตร เพื่อใช้ระยะเวลาการชำระหนี้ จนกว่าระบบงบประมาณจะสามารถบริหารจัดการได้อย่างคล่องตัว

ป.ป.ช. แจง อสส. ไม่สอบพยานเพิ่มคดีข้าว

ในขณะที่กระทรวงการคลังสรุปบัญชีโครงการจำหน่ายข้าว แต่การดำเนินคดีกับนางสาว ยิ่งลักษณ์ ยิ่งหาข้อมูลไม่ได้ระหว่างอัยการสูงสุดและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในเรื่องการส่งฟ้องดำเนินคดี

ด้านความคืบหน้าการดำเนินคดีอาญากับนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ในคดีละเลยตรวจสอบทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาล ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการร่วมสำนักงานอัยการสูงสุด (อสส.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นั้น ภายหลังจากการประชุมร่วมผ่านไปแล้ว 3 ครั้ง และคณะกรรมการร่วมฝ่ายอสส. ขอให้ฝ่ายป.ป.ช. สอบปากคำพยานเพิ่มเติมกว่า 10 ปาก

ล่าสุดมีข่าวจากทาง อสส. ว่า ป.ป.ช. ได้ส่งเอกสารไปยัง อสส. ว่าจะไม่สอบพยานบุคคลเพิ่มเติมตามที่ฝ่าย อสส. ร้องขอ

การประชุมร่วมของคณะกรรมการฯ นัดต่อไป คาดว่าจะมีขึ้นในวันที่ 14 ธ.ค. และมีความเป็นไปได้สูงว่าอัยการสูงสุดอาจมีความเห็นไม่สั่งฟ้องเพราะประเด็นที่อสส. เห็นว่าไม่สมบูรณ์ ไม่ได้รับการแก้ไข ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นจริง ฝ่ายป.ป.ช. ก็ต้องยื่นฟ้องคดีเอง หรือว่าจ้างทนายความเพื่อดำเนินการแทน

"ปรีดิยาทร" เรียกดูข้อมูลคลังปิดบัญชีข้าว

ม.ร.ว.ปรีดิยาทร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีนี้ที่กระทรวงการคลังแถลงปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าวตั้งแต่ปี 2547 พบว่ามีการขาดทุน 6.82 แสนล้านบาทว่า ได้ติดตามความเสียหายและการขาดทุนของโครงการรับจำนำข้าวมาตลอดซึ่งจะต้องดูรายงานการปิดบัญชีของกระทรวงการคลังว่ามีความครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ก่อนที่จะมีการตัดสินใจว่าจะดำเนินการอย่างไร ซึ่งการออกพันธบัตรเพื่อแก้ไขปัญหาระยะหนึ่งก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่จะใช้แก้ปัญหา

เขากล่าวด้วยว่า การเปิดเผยข้อมูลเรื่องจำนวนข้าวในสต็อกไม่ได้คิดต้นทุนข้าวในตลาดให้ลดลงเนื่องจากปริมาณข้าวในสต็อกจากโครงการรับจำนำเป็นตัวกดดันราคาข้าวมานานถึง 3 ปีแล้ว ซึ่งปริมาณข้าวในสต็อกที่มีจำนวนมากต้องใช้เวลานานในการระบายสต็อกเพราะในอดีตโครงการรับจำนำข้าวในปี 2547/48 มีปริมาณข้าว 11 ล้านตันข้าวเปลือกหรือ 7 ล้านตันข้าวสาร ซึ่งรัฐบาลในขณะนั้นมีการระบายออกไปได้เพียง 2 ล้านตันเศษและเมื่อถึงปี 2549

ในสมัยรัฐบาลสุรยุทธ์ จุลานนท์ มีการตรวจสอบสต็อกข้าวพบว่าเหลือข้าวจากโครงการรับจำนำก่อนหน้าเหลืออยู่ 4 ล้านตันเศษ ซึ่งก็ต้องใช้เวลานานในการระบายข้าวจำนวนนั้นถึง 3 ปีจึงจะหมด

"การระบายข้าวไม่ใช่เรื่องง่าย ผมรู้สึกเห็นใจหน่วยงานที่ทำงานตรงนี้คือกระทรวงพาณิชย์เพราะหากรบายข้าวออกมาเร็วเกินราคาก็ตก หากไม่ระบายข้าวออกมาราคาก็ตกอีกเพราะปริมาณข้าวในสต็อกกดดัน

5 รัฐบาลขาดทุนข้าว 6.8 แสนล้านบาท

ต้นทุนโครงการ 1.1 ล้านล้านบาท



การระบายข้าวต้องอาศัยจังหวะที่เหมาะสม ซึ่งขณะนี้เราก็ยังขายข้าวได้เรื่อยๆทยอยขายออกไปยกเว้นในส่วนข้าวที่เสื่อมสภาพมาก ซึ่งมีอยู่ประมาณ 20%” ม.ร.ว.ปรีดิยาธรกล่าว

รับเงินชดเชยข้าวลงพื้นที่ล่าช้า

รองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาทไม่เกิน 15 ไร่ ตามโครงการของรัฐบาลว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าชาวนาที่จะช่วยเหลือเป็นชาวนาที่ปลูกข้าวแท้จริงหรือไม่

ขณะนี้ได้มีการตรวจสอบไปแล้วกว่า 1.1 ล้านราย ซึ่งการจ่ายเงินให้ชาวนาจะล่าช้าไปประมาณ 1 เดือน แต่ก็เป็นการจ่ายเงินให้ในช่วงใกล้เคียงกับเทศกาลปีใหม่ เช่นเดียวกับโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ ด้วยการซ่อมแซมสถานที่ราชการต่างๆ ทั่วประเทศที่มีวงเงินรวมกว่า 2.3 หมื่นล้านบาท

อีกทั้งมีความคืบหน้าการยืนยันโครงการในพื้นที่กับสำนักงานประมาณและสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) แล้ว คาดจะทำสัญญาและเริ่มเบิกจ่ายงบลงไปโครงการต่างๆ ได้เดือน ธ.ค. ถือเป็นของขวัญที่จะให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่

ม.ร.ว.ปรีดิยาธร กล่าวถึงกระแสข่าวว่ามีความขัดแย้งภายในทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลว่าไม่เป็นความจริง และยังไม่ทราบว่าจะปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในทีมเศรษฐกิจ

“ขณะนี้ผมมีความสุขในการทำงานและพูดคุยกับรัฐมนตรีได้ทุกคน ส่วนการปรับครม.เท่าที่ทราบยังไม่มีการปรับใครออกจากครม.มีแต่คนที่ผมเสนอรายชื่อเพิ่มเติมให้เป็นครม. โดยเสนอ นายอานวย ปติเส เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเสนอให้นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเพื่อช่วยงานใน 2 กระทรวงเศรษฐกิจ ขณะนี้อยู่ระหว่างการโปรดเกล้าฯตามขั้นตอน”

ประมงเมืองน้ำดำพร้อมรับสถานการณ์

เตือนปชช. ให้ตื่นตัวปัญหาขาดแคลนน้ำ

๑๕ เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายนิพนธ์ เตียนพลกรัง ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า กรมชลประทานได้คาดว่าทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยในระยะนี้ จะมีปริมาณฝนตกน้อยกว่าค่าเฉลี่ย โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคกลางมีปริมาณฝนสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.-6 ต.ค. ที่ผ่านมา มีค่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ย จนส่งผลทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาและกุ้งก้ามกรามในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ ได้จัดทำแผนเตรียมพร้อมรับสถานการณ์การขาดแคลนน้ำ ซึ่งได้มีการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำผ่านทางผู้นำชุมชน หอกระจายข่าว วิทยุกระจายเสียง รวมถึงสื่ออื่น ๆ ให้ทราบถึงสถานการณ์ภัยแล้ง เพื่อจะได้เตรียมตัวทัน ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

ทั้งนี้ ในส่วนของการเตรียมความพร้อมช่วยเหลือขณะเกิดภัย ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันทั่วถึง โดยใช้เงินอุดหนุนโครงการในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรตามความจำเป็นที่เหมาะสม อาทิ นำไปเป็นค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเชื้อเพลิงของเครื่องสูบน้ำ สนับสนุนวัสดุการประมง เคมีภัณฑ์ ยารักษาโรค

นอกจากนี้ ยังมีการให้ความช่วยเหลือหลังเกิดภัย ซึ่งจะใช้งบอุดหนุนโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเร่งด่วนความจำเป็นที่เหมาะสม หากงบประมาณไม่เพียงพอ ก็จะขอใช้เงินอุดหนุนในอำนาจของปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงงบกลางของคณะรัฐมนตรีต่อไป

เกษตรฯผั่นึก'บก.ปคบ.'บุกทลาย โรงงานผลิตสารเคมีเถื่อนราชบุรี

กรมวิชาการเกษตร ผั่นึกกำลังบก.ปคบ. ทลายโรงงานผลิตสารเคมีเถื่อนราชบุรี ราว ของกลางทั้งปุ๋ยและวัตถุอันตรายมูลค่ากว่า 12 ล้านบาท หลักฐานวัตถุอันตรายมูลค่ากว่า 12 ล้านบาท หลักฐานวัตถุอันตรายมูลค่ากว่า 12 ล้านบาท โดยไม่ได้รับอนุญาต ผลักไม่ถูกต้อง เผย 3 ปีกวาดล้างโรงงานเถื่อนไปแล้ว 39 โรงงาน มูลค่ากว่า 300 ล้านบาท

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรม วิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ศูนย์วิจัยและ พัฒนาการเกษตรราชบุรี กรมวิชาการเกษตร ได้รับแจ้งเบาะแสแล้ว มีโรงงานผลิตวัตถุ อันตรายโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งตั้งอยู่ที่ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี จึงได้ประสานไป ยังกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิด เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) เข้าร่วมตรวจค้นจับกุม

พบของกลางจำนวนมาก ได้แก่ วัตถุ อันตรายประเภทสารกำจัดวัชพืช สารกำจัด แมลง กลุ่มสารควบคุมและยับยั้งการเจริญ เติบโตของพืช รวมจำนวน 25 ตัน ปุ๋ยเคมี 15.7 ตัน ฮาตุอาหารรองและฮาตุอาหารเสริม จำนวน 1.7 ตัน รวม 17.4 ตัน รวมจำนวน ของกลางที่ได้ทำการยึดอายัดไว้จำนวน 56 รายการ ปริมาณ 42.4 ตัน คิดเป็นมูลค่ารวม

ทั้งหมดกว่า 12 ล้านบาท พร้อมกันได้ทำการ ยึดอายัดของกลางทั้งหมดไว้

จากการตรวจสอบพบประเด็นความผิด ผลิตวัตถุอันตรายและมีไว้ในครอบครอง วัตถุอันตรายโดยมิได้รับอนุญาต ผลิตวัตถุ อันตรายและมีไว้ในครอบครองวัตถุอันตราย ที่ต้องขึ้นทะเบียนแต่มิได้ขึ้นทะเบียน ผลิต วัตถุอันตรายและมีไว้ในครอบครองวัตถุ อันตรายโดยไม่มีฉลากหรือมีฉลาก หรือ การแสดงฉลากไม่ถูกต้อง และขายปุ๋ยเคมี โดยไม่ได้รับอนุญาตและมีฉลากไม่ถูกต้อง มีโทษทั้งจำคุกหรือปรับและทั้งจำทั้งปรับ

นายอนันต์ กล่าวว่า กรมฯมีนโยบายใน การปราบปรามปัจจัยการผลิตที่ด้อยคุณภาพ ทั้งสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช ปุ๋ย และเมล็ด พันธุ์ที่เสื่อมคุณภาพ โดยได้ดำเนินการร่วม กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กองบังคับการ ปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการ คุ้มครองผู้บริโภค และกรมสอบสวนคดีพิเศษ อย่างต่อเนื่อง โดยตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน ได้จับกุมผู้กระทำความผิดใน ส่วนของโรงงานเถื่อนจำนวน 39 ราย ยึดของ กลางจำนวน 8,000 ตัน คิดเป็นมูลค่ารวม จำนวนกว่า 300 ล้านบาท

ต้นสินค้าปศุสัตว์/ประมงไทยไปรัสเซีย ๗/ คาดมูลค่าส่งออกเพิ่มกว่าหมื่นล้าน

กระทรวงเกษตรฯ ถกแผนส่งออกตลาดสินค้าปศุสัตว์ และประมงของไทยไปรัสเซีย หลังทางการรัสเซียไฟเขียวนำเข้า เนื้อสุกรจากไทยเป็นครั้งแรก ซึ่งไทยพร้อมส่งออกเนื้อแรกหลัง ปีใหม่ ด้านสินค้าประมงซีมีแนวโน้มโรงงานผลิตสินค้าประมง ได้รับการอนุญาตให้นำเข้าเพิ่ม คาดมูลค่าส่งออกไปรัสเซียเพิ่ม กว่า 1 หมื่นล้านบาท

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยในโอกาสเป็นประธานการแถลงข่าวการเปิดตลาดสินค้า ปศุสัตว์และประมงในสหพันธรัฐรัสเซีย ว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบาย ที่เน้นส่งเสริมนโยบายเศรษฐกิจเสรี โดยเฉพาะการเปิดตลาด ใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าการส่งออกให้มากขึ้น โดยในเรื่องนี้กระทรวง เกษตรฯ พร้อมจะเร่งรัดดำเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาและ อุปสรรคในการส่งออกในเรื่องการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน การผลิตสินค้าเกษตร ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของประเทศคู่ค้า

โดยล่าสุดประเทศไทยมีความพร้อมที่จะส่งออกสินค้า ปศุสัตว์และประมงไทยไปยังประเทศรัสเซียเพิ่มขึ้น หลังจากที่มีการ สัตวแพทย์และสุขอนามัยพืชรัสเซีย (FSVPS) ได้ส่ง ดร.เกนเนดี บายคอฟ หัวหน้าผู้แทนพร้อมคณะ เดินทางมาตรวจระบบการ ผลิตสินค้าปศุสัตว์และประมงของไทย ระหว่าง 29 กันยายน -10 ตุลาคมที่ผ่านมา เพื่อตรวจสอบกระบวนการผลิตสินค้าไทยว่า มีความสะอาด ปลอดภัย ถูกสุขอนามัย เป็นไปตามมาตรฐานสากล และสอดคล้องกับกฎหมายปลอดภัยด้านอาหารของรัสเซีย และ กลุ่มประเทศ Customs Union หรือไม่ ซึ่งจากผลการตรวจสอบ พบว่า ทางการรัสเซียให้การยอมรับในมาตรฐานการผลิตสินค้า ปศุสัตว์และประมงของไทย

ทั้งนี้ ฝ่ายไทยและสหพันธรัฐรัสเซีย ได้ร่วมลงนาม ในบันทึกความเข้าใจในข้อกำหนดการส่งออกเนื้อสุกรจาก ประเทศไทยไปยังประเทศรัสเซีย ซึ่งต่อไปไม่เพียงจะสามารถ ส่งออกปรัสเซียได้เท่านั้น แต่ยังสามารถที่จะส่งออกเนื้อสุกรไป ยังประเทศเบลารุส และคาซัคสถาน ซึ่งอยู่ในเครือ Customs Union ได้ด้วย

"จากข้อมูลการส่งออกด้านปศุสัตว์ของไทยไปยังรัสเซีย เมื่อปี 2556 พบว่าไทยส่งออกเนื้อไก่แปรรูป 20,000 ตัน เนื้อไก่ แข็ง 972.04 ตัน มีมูลค่า 69.09 ล้านบาท เนื้อเบ็ดแข็งแข็ง 126.61 ตัน มีมูลค่า 14.05 ล้านบาท รวมมูลค่าส่งออกสินค้าปศุสัตว์ ทั้งหมด 1,098.66 ตัน เป็นมูลค่า 83.14 ล้านบาท แต่ยังไม่เคยมี การส่งออกเนื้อสุกรไปประเทศรัสเซียมาก่อน โดยเบื้องต้นปริมาณ ความต้องการนำเข้าสุกรไทยของรัสเซียอยู่ที่ประมาณ 50,000 ตัน/ปี จากปริมาณความต้องการทั้งหมดปีละ 10 ล้านตัว และมีความ ต้องการนำเข้าไก่ 2,000-2,500 ตันต่อเดือน ซึ่งคาดว่าไทยจะมี



ความพร้อมในการส่งออกเนื้อสุกรบรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ไปยัง รัสเซียภายใน 3 - 4 เดือนนี้แน่นอน ถือเป็นโอกาสอันดีที่ไทยจะ ได้เปิดตลาดสินค้าปศุสัตว์ไปยังรัสเซีย เบลารุส และคาซัคสถาน อีกด้วย" นายชวลิต กล่าว

สำหรับสินค้าประมงที่ปัจจุบันไทยสามารถส่งออก ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำไปรัสเซียได้อยู่แล้ว โดยมีโรงงานที่สามารถส่ง ออกไปยังรัสเซียซึ่ง FSVPS ทราบและขึ้นทะเบียนแล้ว จำนวน 69 โรง แต่การที่คณะผู้แทนจาก FSVPS เข้าตรวจประเมินใน ครั้งนี้เพื่อประเมินระบบการควบคุมผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำส่งออกของ ไทยในภาพรวม ตรวจโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ และเยี่ยมชมฟาร์ม เพาะเลี้ยงกุ้งขาวในจังหวัดระยอง 1 แห่ง เพื่อประเมินระบบการ ควบคุมโรคสัตว์น้ำฟาร์มกุ้งของไทย ตลอดจนการควบคุมทั้งระบบ ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เนื่องจากมีโรงงานที่มีความ ประสงค์ที่ยื่นความประสงค์ขอขึ้นทะเบียนใหม่เพื่อให้สามารถส่ง ออกไปยังรัสเซียได้ จำนวน 60 โรง รวมทั้งสิ้น 129 โรง โดยคณะ ผู้ตรวจได้เลือกสุ่มตรวจโรงงานในครั้งนี้เพียง 6 โรง ในจังหวัด สมุทรสาคร สมุทรสงครามและสมุทรปราการ ซึ่งเป็นตัวแทนของ โรงงานที่สุ่มตรวจทั้งหมด ซึ่งผลการตรวจรับรองในครั้งนี้คาดว่า จะมีแนวโน้มที่ดีต่อโรงงานผลิตสินค้าประมงไทยที่จะได้รับการ รับรองให้มีการนำเข้าไปยังรัสเซียได้เพิ่มขึ้น

สำหรับสถานการณ์การส่งออกสินค้าประมงไทยไปรัสเซีย เมื่อปี 2556 พบว่า มีปริมาณการส่งออก 12,325.18 ตัน มูลค่า 1,787.71 ล้านบาท และในปี 2557 (เดือน ม.ค.-ส.ค.) ปริมาณ ส่งออก 10,123.71 ตัน มูลค่า 1,375.12 ล้านบาท ซึ่งมีแนวโน้ม การส่งออกที่ดีขึ้นเรื่อยๆ ขณะเดียวกัน ยังถือเป็นการเสริมสร้าง สัมพันธอันดีและสร้างความเชื่อมั่นระหว่างกรมประมง และ FSVPS เพื่อการส่งออกสินค้าประมงไทยไปรัสเซียเป็นไป ด้วยความสะดวกรวดเร็วขึ้นด้วย ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ คาดการณ์ว่าทั้งภาคประมงและปศุสัตว์จะสามารถส่งออกไป ยังประเทศรัสเซียได้เพิ่มขึ้นปีละประมาณ 10,000 ล้านบาท

ดัชนียีสินค้าเกษตรพรีเมียม ๑12

นายปิณฑุ์ พิงบุญ ณ อยุธยา รวบรวมเกษตรกรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ภาครัฐวางเกษตรกรฯ มีแนวคิดในการหาช่องทางการตลาดให้แก่เกษตรกร เป็นผู้จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรถึงผู้บริโภคโดยตรง ภายใต้การสนับสนุนจากหน่วยราชการและภาคเอกชนในจังหวัดเป็นพี่เลี้ยงในการขับเคลื่อนในช่วงแรก สำหรับพื้นที่ดำเนินการตลาดเกษตรกร ได้วางเป้าหมายที่จะดำเนินการในทุกจังหวัดทั่วประเทศให้แล้วเสร็จภายในปี 2557 จังหวัดละ 1 แห่งก่อนในเบื้องต้น โดยทุกจังหวัดจะกำหนดพื้นที่ตลาดในแหล่งชุมชนเมือง หรือสถานที่ราชการในเมืองที่มีความสะดวกในการซื้อขาย มีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และเปิดขายอย่างน้อย 1 วัน/สัปดาห์ในระยะแรก เพื่อดึงดูดคนในเมืองซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักที่เป็นคนชั้นกลางและมีฐานะดี

ทั้งนี้ ภาครัฐจะติดตามประเมินโครงการทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ทั้งข้อมูลสินค้าที่เกษตรกรนำมาจัดจำหน่าย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตั้งตลาดเกษตรกร ตัวเลขการจับจ่ายของผู้บริโภคที่เลือกซื้อสินค้า รสนิยมของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อปรับปรุงพัฒนาในด้านการผลิตให้สอดคล้องกับการตลาดในแต่ละพื้นที่ ซึ่งจะหมายถึงสินค้าจะมีการหมุนเวียนในระบบตลาดของแต่ละจังหวัด

เกาะติด ปัญหาข้าว คุณข้าวรอขาย

ในเร็วๆ นี้ ความเป็นไปได้สูงที่สมาคมส่งออกข้าวไทยจะตั้งโต๊ะแถลงข่าวเฉพาะกิจ หลังมีข้อครหาว่าราคาข้าวหอมมะลิที่ตกต่ำลงในขณะนี้ เป็นเพราะผู้ส่งออกข้าวกวาดราคาข้าวเปลือกเพียง 2.4-2.5 หมื่นบาท/ตัน ทำให้ข้าวเปลือกหอมมะลิแห้งราคาอยู่ที่ 1.3 หมื่นบาท/ตัน

“ผู้ส่งออกถูกกล่าวหาอย่างหนัก หึ่งๆ ที่เราก็กู้ข้าวตามราคาตลาด ซึ่งประเด็นที่ทำให้ราคาข้าวหอมมะลิตกลงต่อเนื่อง เป็นเพราะประเทศผู้ซื้อข้าว เช่น จีน ฮองกง สิงคโปร์ และมาเลเซีย ชะลอคำสั่งซื้อ (ออร์เดอร์) เนื่องจากมองว่าราคาข้าวหอมมะลิจะตกลงต่ำกว่า 800 เหรียญสหรัฐ/ตัน จากปัจจุบันที่ราคาอยู่ที่ 830 เหรียญสหรัฐ/ตัน”
ชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ระบุ

ชูเกียรติ บอกว่า ในสถานการณ์ที่ราคาข้าวหอมมะลิตกต่ำ โรงสีหลายแห่งแห่เข้าซื้อข้าวเปลือกหอมมะลิเก็บไว้ในโกดัง โดยไม่มีปัญหาเรื่องโกดังเก็บข้าวเหมือนที่พูดกัน เพราะ 2 ปีที่ผ่านมา โรงสีลงทุนสร้างโกดังเพิ่มจำนวนมากเพื่อรองรับข้าวเปลือกที่เข้าโครงการรับจำนำของรัฐบาล

“วันนี้โรงสีหลายแห่งได้ผันตัวมาเป็นผู้ส่งออกข้าวเองด้วย แค็กليب โยนบาทให้ผู้ส่งออกเท่านั้น อีกอย่างตอนนี้โรงสีก็มีทั้งกระสุนและโกดังที่จะเก็บข้าวที่ซื้อเข้ามาเก็บไว้ก่อนปล่อยขายเมื่อราคาข้าวดีขึ้น”

ในขณะที่สถานการณ์รับซื้อข้าวเปลือกหอมมะลิจากชาวนา พบว่าสถานการณ์มาเป็นห่วง **ศุภสิทธิ์ อังพัฒน์นากิจ** ผู้ประกอบการโรงสีไฟสหพัฒนา อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ ระบุว่า ตอนนี้โรงสีในพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ ไม่กล้ารับซื้อข้าวมากักตุน เพราะผู้ส่งออกไม่มีคำสั่งซื้อข้าวมายังโรงสี ซึ่งก็ยังไม่หาสาเหตุไม่ได้ว่าเป็นเพราะอะไร แต่เชื่อว่าน่าจะมาจากการไม่มีออร์เดอร์จากต่างประเทศ จึงต้องการให้รัฐบาลเข้ามาแก้ปัญหาข้าวล้นตลาด

“ชาวนาหลายพื้นที่ใน อ.สตึก อ.แคนดง อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ และ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ นำข้าวเปลือกหอมมะลิไปขายให้โรงสีวันละ 800-1,000 ตัน/วัน จนโรงสีบางแห่งที่ไม่มีพื้นที่เก็บตาก และไม่มีเครื่องอบแห้ง ชะลอการรับซื้อข้าวเกี่ยวสดจากชาวนา”

นี่คือสัญญาณที่ส่งไปยังกระทรวงพาณิชย์ว่าต้องจัดการอะไรบางอย่างแล้ว ■

: เนคเทคส่งระบบ TAMIS ถึงมือเกษตรกร

นายศรีณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) กล่าวว่า เนคเทคได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเกษตรแบบพกพา (TAMIS) ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจรับรองตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ โดยนำแท็บเล็ตมาใช้แทนฟอร์มกระดาษแบบเดิม

ระบบที่พัฒนาขึ้นนี้จะช่วยเจ้าหน้าที่ตั้งแต่การลงทะเบียนเกษตรกรด้วยบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด ทั้งยังสามารถเก็บพิกัดจีพีเอสของแปลงเพาะปลูก จนถึงขั้นตอนการตรวจประเมินข้าวอินทรีย์การรายงานผลแบบเรียลไทม์ถึงนักแปลงนา ซึ่งจะลดกระบวนการทางต้นงานเอกสาร ทำให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพและถูกต้องในเวลารวดเร็ว ทำให้เกษตรกรได้รับใบรับรองการตรวจประเมินได้รวดเร็วขึ้น และไม่เสียโอกาสในการขายสินค้า

ทั้งนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดเวทีย่อยทอดการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการเกษตรแบบพกพา พร้อมทั้งมอบแท็บเล็ตที่ติดตั้งระบบ TAMIS ให้กับกลุ่มเกษตรกรในโครงการพัฒนานักประกอบการวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์ จ.ยโสธร เพื่อนำไปใช้งานเก็บข้อมูลการปลูกข้าวอินทรีย์ในพื้นที่ สำหรับใช้ในการประเมินผล และรับรองมาตรฐานผลผลิตข้าวอินทรีย์ด้วย เกษตรกรหรือผู้สนใจสามารถสมัครและดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.tamis.in